

# สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร

กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

โทร.02-579-5519 mail : agritech.pr@gmail.com



สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ 9 สิงหาคม 2566

ส่วนภูมิภาค			
ประเด็น	ลำดับ	หัวข้อข่าว	ช่องทางการเผยแพร่
ช่วยเหลือ ผู้ประกอบการ ด้านการเกษตร	1	เกษตรกรจังหวัดนครพนม ชี้แจงและซักซ้อมแนวทางการช่วยเหลือ ผู้ประกอบการด้านการเกษตร เร่งช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่	เว็บไซต์ talknews online
	2	เกษตรกรนครพนม ชี้แจงและซักซ้อมแนวทางการช่วยเหลือ ผู้ประกอบการด้านการเกษตร เร่งช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่	เว็บไซต์ สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

## เกษตรจังหวัดนครพนม ชี้แจงและซักซ้อมแนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร เร่งช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่



วันที่ 8 สิงหาคม 2566 ที่ศูนย์สารสนเทศยางพารานครพนม สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม อำเภอเมือง นครพนม จังหวัดนครพนม สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร จัดประชุมออนไลน์ชี้แจง และซักซ้อมแนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร ให้กับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ เพื่อเร่งช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ ในกรณีนี้ได้ชี้แจงข้อสั่งการจากเกษตรจังหวัดนครพนม ในการเร่งตรวจสอบความเสียหายดำเนินการอย่างรวดเร็วและ โปร่งใส ด้านการช่วยเหลือดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์อย่างเคร่งครัด และหากมีปัญหาร่วมกันแก้ไขปัญหา อย่างเป็นระบบ สำหรับการจ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน



ด้านการเกษตร ให้ดำเนินการช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยพิบัติที่ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนกับหน่วยงานที่กำกับดูแลในแต่ละด้านตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2563 และหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2564.ด้านพืช กรณีพื้นที่ทำการเพาะปลูกมีพืชตายหรือเสียหายจนไม่สามารถฟื้นฟูหรือเยียวยาให้กลับสู่สภาพเดิมได้อีกให้ช่วยเหลือตามจำนวนพื้นที่เพาะปลูกเสียหายจริง ไม่เกินครัวเรือนละ 30 ไร่ ในอัตรา ดังนี้ ข้าว ไร่ละ 1,340 บาท พืชไร่และพืชผัก ไร่ละ 1,980 บาท ไม้ผลไม้อื่นต้น และอื่นๆ ไร่ละ 4,048 บาท

## เกษตรนครพนม ชี้แจงและซักซ้อมแนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบภัย พิบัติด้านการเกษตร เร่งช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่

08 ส.ค. 2566



views 127



ที่ศูนย์สารสนเทศยางพารา นครพนม สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร จัดประชุมออนไลน์ชี้แจงและซักซ้อมแนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร ให้กับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ เพื่อเร่งช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ ในการนี้ได้ชี้แจงข้อสั่งการจากเกษตรจังหวัดนครพนม ในการเร่งตรวจสอบความเสียหายดำเนินการอย่างรวดเร็วและโปร่งใส ด้านการช่วยเหลือดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์อย่างเคร่งครัด และหากมีปัญหาพร้อมกันแก้ไขปัญหอย่างเป็นระบบ สำหรับการจ่ายเงินทรองราชการเพื่อช่วยเหลือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ด้านการเกษตร ให้ดำเนินการช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยพิบัติที่ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนกับหน่วยงานที่กำกับดูแลในแต่ละด้าน

โดยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2563 และหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2564 ด้านพืช กรณีพื้นที่ทำการเพาะปลูกมีพืชตายหรือเสียหายจนไม่สามารถฟื้นฟูหรือเยียวยาให้กลับสู่สภาพเดิมได้อีก ให้ช่วยเหลือตามจำนวนพื้นที่เพาะปลูกเสียหายจริง ไม่เกินครัวเรือนละ 30 ไร่ ในอัตรา ข้าว ไร่ละ 1,340 บาท พืชไร่และพืชผัก ไร่ละ 1,980 บาท ไม้ผลไม้ยืนต้น และอื่นๆ ไร่ละ 4,048 บาท